

คอลัมน์: เด็นหน้าชน: ทีเด็ดกระตุ้นศก.

Source - มติชน

สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อรุณยา

คงต้องคอยลุ้นกันว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะจัดทีเด็ดอะไรออกมาให้คึกคักกันได้บ้าง

ในระหว่างรอรัฐบาลใหม่มารับช่วงต่อ ไม่ว่าจะมาจากพรรคไหน สิ่งแรกที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือปัญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างชัดเจน จนทำให้ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรธุรกิจต้องปรับลดตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจกันขนานใหญ่

ในช่วงรอยต่อนี้ หากรัฐบาลชุดปัจจุบันยังคงดูตาย ไม่หือไม่อือ

มีแนวโน้มว่าภาคเอกชน โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เห็นทีจะร่วกันระนาวแน่นอน

น่าสนใจความเห็นของ **นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** มองว่า

"การกระตุ้นเศรษฐกิจในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลหรือในช่วงไตรมาสที่ 2-3 คาดว่าภาครัฐน่าจะออกมาเพียงมาตรการเดียวคือ

การลงทุนโครงการของภาครัฐบางส่วน ซึ่งคงจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินออกมาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่าน

เนื่องจากภาคการส่งออก ที่ได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และทูตพาณิชย์ ทำให้รู้ว่าไม่สามารถทำอะไรออกมาได้มากกว่านี้

และคงไม่ง่ายอย่างที่คิด ส่วนภาคการท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 2-3 ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่มีอะไรคึกคักขึ้นได้มากกว่านี้"

หรืออย่างข้อแนะนำจาก นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ว่า

"เบื้องต้นทราบมาว่า ทางกระทรวงการคลัง เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อรับมือในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่

ขณะที่การส่งออกก็ชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ หากหลังสงกรานต์ จะออกมาตรการที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก

เชื่อว่ากระทรวงการคลัง เป็นกระทรวงหลักหากมีการออกมาตรการ หรือนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา

คาดว่ากระทรวงอื่น ๆ ก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจากการคาดการณ์ ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ปรับลดเป้าการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจาก 5-7% เป็น 3-5%"

เอกชนหลายรายยังกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองของไทย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังเทศกาลสงกรานต์ จะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจ ให้ยังคงอยู่ได้

พร้อมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอีกด้วย"

คงมาตุกันว่าหลังสงกรานต์ไปแล้ว กระทรวงการคลังจะชงมาตรการเด็ดๆ อะไรให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดันเข้า ครม. จนเซ็นออกมาให้ได้ก็ัวกันบ้าง

ยังงักขอแบบเด็ดจริงๆ เอาให้เหมือนหรือเจ๋งกว่า ม.44 ที่ประเคนให้กับค่ายมือถือและทีวีดิจิทัล ก็แล้วกัน

จัดตั้ง "รัฐบาลใหม่" ยังอึมครึม "ทูนกูธร" ชะงักลงทุน ชี้สัญญาณศึ่งหนาน ศก.ยิ่งแย

Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

สถานการณ์การเมืองของไทยในขณะนี้ ยังคงรอการประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทำให้ช่วงเวลานี้เป็นเสมือนสัญญาณศึ่งหนานทางการเมือง หลายฝ่าย ทั้งภาคเอกชนหรือประชาชนต่างรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และรอดูท่าทีในการลงทุน

“ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงภาพรวมเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลางหลังจากมีการเลือกตั้งว่า ยังคงทรง ๆ ไม่ได้ขึ้นหนัก ต้องรอรัฐบาลใหม่เท่านั้น โดยขณะนี้เหมือนสัญญาณศึ่งหนานยิ่งแย ซึ่งพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ 1.ขณะนี้ตามรัฐธรรมนูญยังคงให้ คสช.อยู่ในตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ แต่อย่าลืมว่า ม.44 ยังอยู่ ทำให้นักลงทุนยังมีความกังวล โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากสามารถแก้หรือยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ได้ หากนักลงทุนได้รับการส่งเสริม และเกิดความไม่พอใจอะไรเกิดขึ้น แล้วมีการใช้ ม.44 จะยุ่ง

2.ขณะนี้ต่างคนต่างตั้งรัฐบาล แม้รัฐบาลที่จะขึ้นมานั้นมาจากประชาธิปไตย แต่ยังคงปรึมน้ำ ทำให้นักลงทุนมองถึงความไม่มีเสถียรภาพ และหากตั้งรัฐบาลไม่ได้ รัฐบาลชุดเดิมยังคงต้องรักษาการต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งยังมี ม.44 อยู่ การลงทุนอาจชะงัก เพราะถ่าลงทุนไปพันล้านบาท หรือหมื่นล้านบาท ยังไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากถามถึงทางออกยังตอบไม่ได้ เพราะยังมองไม่เห็น และจริง ๆ ไทยมีจุดแข็งค่อนข้างมาก แต่ยังคงต้องรอดูเสถียรภาพ

ด้าน “วิโรจน์ จิรจิตติกาลโชติ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย กล่าวว่า ภาพรวมหลังการเลือกตั้งยังคงปกติ ส่วนที่มีความกังวลช่วงสุญญากาศนั้น มองว่าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ด้านการลงทุนที่มีการตัดสินใจแล้วคงต้องเดินหน้าต่อไป

ขณะที่ “ประพันธ์ เตชะสกุลกิจกูร” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย กล่าวในมุมมองเดียวกันว่า ขณะนี้ทุกคนยังจดจ่อเรื่องการเมือง และรอดูว่าโอกาสข้างหน้าคืออะไร ซึ่งอาจจะมองภาพรวมมากกว่าสุญญากาศทางการเลือกตั้ง โดยเรียลเช็กเตอร์ภาคธุรกิจยังคงดำเนินการตามแผนประจำปีต่อไป สำหรับบางส่วนที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวเนื่องกับรัฐ ต้องรอผลราวเดือนพฤษภาคม แต่สิ่งที่กังวล คือ เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะมีลักษณะอย่างไร

“ขณะนี้คงไม่ใช่สุญญากาศ เพราะถึงแม้มีการเลือกตั้งแล้ว แต่รัฐบาลชุดนี้ยังดำเนินเรื่องนโยบายอยู่ เพียงแต่ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลอาจมีอะไรเปลี่ยนแปลง ในส่วนภาคธุรกิจไม่ได้กังวลถึงขนาดนั้น เพราะถึงผลออกมา 95% แต่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้ว และเชื่อว่าจะต้องเป็นรัฐบาลผสม แต่ตอนนี้อะไรที่ชะลอได้ก็ต้องชะลอ หรือรอดู ทั้งนี้ ปัจจุบันต้องดูความเป็นจริงของความสามารถของประเทศกับการลงทุนภาครัฐ และการที่จะต้องหวังการลงทุนภาคเอกชนด้วย ดังนั้น ภาครัฐเองต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ว่าใครจะขึ้นมา”

ขณะเดียวกัน “วัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย กล่าวว่า หลังจากการเลือกตั้งยังอึมครึมเหมือนเดิม ต้องรอหลังเดือนพฤษภาคมที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะเห็นหน้าตาของการฟอร์มรัฐบาล ภาคเอกชนคาดหวังเพียงว่าไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล ขอให้มีความเสี่ยงข้างมาก สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินไปได้

โดยขณะนั้นการลงทุนทั้งไทยและต่างชาติยังชะลอเช่นเดิม เพื่อรอดูความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีนโยบายเป็นไปในทางไหน ในส่วนของประชาชนนั้นคงไม่แตกต่างกัน เพราะรายได้ยังไม่กระเตื้องขึ้น การใช้จ่ายใช้สอยที่ผ่านมาก็ยังคงระวังตัวอยู่ระดับหนึ่ง

TAGSจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทุนกฎธรมมีภาครัฐบาลใหม่

ยึดขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบชุดใหม่ตัดสิน

Source - มติชน

สื่อเลื่อนขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รอรัฐบาลชุดใหม่ ผู้ใช้แรงงานนัดบุกทำเนียบ 23 เมษายน ทวงถาม 10 ข้อเรียกร้องวันกรรมกร

ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ตัดสิน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 20 ที่มีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ได้เลื่อนการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

ประจำปี 2562 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ออกไปเป็นเดือนเมษายนนี้ โดยให้เหตุผลว่า ต้องพิจารณาตัวเลขค่าจ้างของแต่ละจังหวัดให้รอบด้านก่อนนั้น ล่าสุดมีแนวโน้มว่า ในการประชุมบอร์ดค่าจ้างเดือนเมษายนนี้ อาจจะไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล และต้องการให้อัตราใหม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงรัฐบาลชุดใหม่

นายชาติ ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นไปตามที่ คสรท.ได้คาดการณ์ไว้แล้วว่า จะไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 23 เมษายนนี้ เวลา 10.00 น. คสรท.จะร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เดินทางไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือทวงถามนายกรัฐมนตรีด้วยว่า 10 ข้อเรียกร้องที่ผู้ใช้แรงงานได้ยื่นต่อรัฐบาลเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้มีการดำเนินการหรือมีความคืบหน้าในเรื่องใดบ้าง

"ซึ่งหนึ่งใน 10 ข้อเรียกร้องนั้น มีเรื่องของกับปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้แรงงานยืนยันว่าจะต้องปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั่วประเทศ ส่วนจะขึ้นในอัตราเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน" นายชาติกล่าว

เอกชนห่วงเสถียรภาพรบ.ใหม่

ว่าที่ร้อยเอกจิตร ศิริรณานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การจัดตั้งรัฐบาลน่าจะสามารถจัดตั้งได้ โดยไม่ต้องพึ่งพานายกรัฐมนตรีคนนอก ภายใต้กระบวนการมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญในอดีต เพราะพรรคการเมืองที่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ น่าจะพยายามฟอร์มรัฐบาลกันอย่างเต็มที่ แต่กลัวว่าจะเกิดปัญหาในด้านความมีเสถียรภาพหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จมากกว่า เนื่องจากหากรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพมากพอ แนนอนว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ จนทำให้เกิดการชะลอการลงทุนกันหมด เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนเรื่องการเมืองกัน บ้างแล้ว

ว่าที่ร้อยเอกจิตรกล่าวว่า โดยในช่วงการเปลี่ยนผ่านหากมีช่องว่างขนาดใหญ่เกิดขึ้น จะมีความน่ากลัวมาก เพราะกฎหมายของไทยที่มีไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย เหมือนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ได้ ทำให้กว่าจะดำเนินการได้ก็ต้องใช้เวลานาน ถึงแม้จะได้คนเก่งเข้ามาเป็นผู้นำ แต่ถ้ากฎหมายที่มีอยู่ไม่รองรับ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ซึ่งปัญหาหลักก็คือประเทศไทยมีกฎระเบียบมากเกินไป จนอาจทำให้การเมืองไทยกลับเข้าสู่วังวนเดิมๆ และทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ สวนทางกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ใคร่ว่าจะมีประเทศใดพร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือไม่

ต่างชาติกังวลไม่กล้ามาลงทุน

"ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีแบบนี้ในปัจจุบัน หากเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีอีก ก็จะทำให้กระทบกันไปหมด คนไทยไม่กล้าลงทุนเพิ่มหรือเลือกลงทุนแค่ที่จำเป็นจริงๆ ต่างชาติไม่เข้ามาลงทุน เพราะกลัวความไม่แน่นอน รวมถึงอาจมีประเทศอื่นให้หน้าเข้าไปลงทุนมากกว่า ความน่ากังวลคือ โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ประเทศไทยจะเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะหัวเรือใหญ่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะมองเรื่องนี้อย่างไร และจะเดินหน้าประเทศอย่างไร แต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นภาพว่าจะออกมาแบบไหน

มองไปก็เห็นแต่ภาพเบลอ เพราะแต่ละพรรคการเมืองที่หาเสียงก็ชูแต่นโยบายที่เป็นประชานิยม บอกแต่ว่าจะทำอะไร จะได้อะไร แต่ไม่ได้บอกแผนงานหรือวิธีทำที่ชัดเจนและจับต้องได้ออกมาด้วย" ว่าที่ร้อยเอกจิตรร์กล่าว

ว่าที่ร้อยเอกจิตรร์กล่าวว่า ในขณะที่ประเทศอื่นสามารถแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งออกขายต่างประเทศจนสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล แต่ประเทศไทยยังคงส่งสินค้าเกษตรเหล่านั้นเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยไม่คิดสร้างโรงงานแปรรูปเพื่อผลิตและส่งออกสินค้าเอง จึงมองว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาต้องแก้ไขเรื่องระบบการศึกษา สอนให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามา ไม่ใช่แจกเงินเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ประชาชนติดนิสัย และไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริง รวมถึงอาจทำให้นักลงทุนจากต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศ เพราะกลัวว่าหากเข้ามาลงทุนแล้วจะไม่มีคนมาทำงาน เพราะถึงแม้ไม่ทำงาน แต่รัฐบาลก็แจกเงินให้ใช้อยู่ดี

หอการค้าเผยอียูหนีค้าขายไทย

"สำหรับเรื่องที่สหราชอาณาจักร (อียู) ทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกับเวียดนาม ต้องบอกว่าแต่ก่อนอียูเป็นตลาดที่ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปขายได้เยอะมาก แต่ด้วยความที่อียูไม่ชอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร ทำให้การส่งออกสินค้าในช่วงปีหลังๆ ลดลง ซึ่งถึงแม้เวียดนามจะปกครองแบบเผด็จการเหมือนกัน แต่ด้วยความที่ผู้นำและทีมงานบริหารประเทศของเวียดนามเก่ง ทำให้เวียดนามสามารถพัฒนาได้เร็วมากในปัจจุบัน อียูจึงมองข้ามเรื่องระบอบการปกครอง และให้ความร่วมมือด้านการค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้เห็นว่าไม่ว่าประเทศใดจะปกครองด้วยระบอบใด แต่หากมีผู้นำและทีมบริหารประเทศที่เก่ง ทุกประเทศก็พร้อมร่วมมือด้วย" ว่าที่ร้อยเอกจิตรร์กล่าว

ว่าที่ร้อยเอกจิตรร์กล่าวว่า ปกติแล้วหากนักลงทุนต่างชาติจะเข้าไปลงทุนในประเทศใด ต้องศึกษากฎระเบียบของประเทศนั้นๆ แตกต่างกับไทยที่หากจะเข้ามาลงทุนต้องดูเรื่องคอน เนกชั่น หรือเส้นสายทางธุรกิจเป็นหลัก เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบอุปถัมภ์ ใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการทำธุรกิจ จึงอยากเห็นรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ไม่ใช่เอาแต่ทะเลาะเพื่อแย่งชิงอำนาจกัน และคิดถึงแต่ผลประโยชน์ด้านการเมืองของพรรคตนเองอย่างเดียว โดยหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ อยากให้ประเทศสงบ ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองตามมาอีก เพราะคงหนีไม่พ้นการ กลับเข้าสู่วังวนเดิมๆ

คาดที่วีดีจิทัล4-5รายขอคืนช่อง

กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่วีดีจิทัล โดยเปิดให้ผู้ประกอบการที่วีดีจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตได้ โดยผู้ที่มีความประสงค์ ต้องส่งหนังสือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา และกสทช.จะพิจารณาค่าชดเชยให้ผู้ประกอบการ โดยจะมีการจัดตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังกล่าวนั้น

แหล่งข่าวในแวดวงผู้ประกอบการธุรกิจที่วิดิจิตัลเปิดเผยว่า เบื้องต้นมีการประเมินกันว่าจะมีผู้ประกอบการที่วิดิจิตัลประมาณ 4-5 รายตัดสินใจขอคืนใบอนุญาต โดยเฉพาะช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีโอกาสคืนใบอนุญาตสูงมากเนื่องจากเป็นช่องรายการที่หาโฆษณาได้ยากจากข้อจำกัดของการให้บริการคอนเทนต์หมวดหมู่รายการของช่อง ทั้งช่อง 3 แฟมิลี่ และช่อง เอ็มคอตแฟมิลี่จึงมีแนวโน้มสูงที่จะขอคืนใบอนุญาต นอกจากนี้ ที่วิดิจิตัลกลุ่มสปริงนิวส์ ประกอบด้วย ช่องสปริงนิวส์ ช่องเนชั่นทีวี และช่องนาว อาจลดเหลือเพียง 2 ช่อง โดยขอคืนใบอนุญาตช่องสปริงนิวส์ที่ปัจจุบันไม่ได้ทำรายการแต่เปิดให้ทีวีไอเร็กซ์เช่าเวลาแทน โดยเมื่อปลายปี 2561 สปริงนิวส์ได้ทำข้อตกลงขายหุ้นให้ทีวีไอเร็กซ์ แต่ได้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว เหลือเพียงสถานะผู้เช่าช่วงสถานี เพราะตกลงเรื่องภาระหนี้กันไม่ได้

'บีอีซี'รอความชัดเจนจากกสทช.

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีซี เปิดเผยว่ามีแผนจะคืนใบอนุญาตในขณะนี้อย่างที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์บางรายคาดการณ์ เพราะต้องพิจารณาในรายละเอียดก่อน แต่ยอมรับว่าการใช้ ม.44 เปิดทางให้คืนใบอนุญาตได้ และยกหนี้ค่าใบอนุญาต 2 งวดสุดท้ายให้ถือเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการที่วิดิจิตัลทุกราย "คำสั่ง คสช. ยังไม่ชัดเจน จึงต้องรอความชัดเจนจากทาง กสทช. ก่อน และต้องประเมินว่า คุ่มค่าหรือไม่ โดยมองไปที่อนาคต ไม่ได้มองที่ผ่านมา" นายชาคริตกล่าว

นายชาคริตกล่าวว่า ปีนี้บริษัทวางแผนธุรกิจเน้นการบริหารงานให้ทั้ง 3 ช่อง พลิกกลับมาทำไร โดยในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) เรตติ้งของช่อง 3 เอชดี ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากรายการละครได้รับการจัดอันดับค่าความนิยมเฉลี่ย (เรตติ้ง) เดือนมีนาคม 2562 จากสำนักงาน กสทช. ช่อง 3 เอชดีมีเรตติ้งเป็นอันดับ 3 ต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ช่อง 3 เอสดี และช่อง 3 แฟมิลี่ยังทำรายได้ไม่มาก

10ช่องทีวีเรตติ้งสูงสุดเดือนมี.ค.

รายงานข่าวจากสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) สำนักงาน กสทช. แจ้งว่า ช่องรายการที่มีเรตติ้งสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนมีนาคม 2562 ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มช่องรายการเหมือนเดือนก่อนหน้า ได้แก่ ช่อง 7 (7เอชดี), ช่อง 3 (3เอชดี), ช่องโมโน 29, ช่องเวิร์คพอยท์, ช่องวัน, ช่องไทยรัฐทีวี, ช่อง 3เอสดี, ช่อง 8, ช่องอมรินทร์ทีวี และช่องเนชั่นทีวี โดยช่องรายการที่มีเรตติ้งสูงขึ้นคือ ช่องรายการที่มีละครหลังข่าวช่วยเพิ่มเรตติ้ง ได้แก่ ช่อง 7, ช่อง 3 และช่องวัน และช่องรายการที่มีรายการข่าวช่วยเพิ่มเรตติ้ง ได้แก่ ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 3เอสดี, ช่องอมรินทร์ทีวี และช่องเนชั่นทีวี ซึ่งได้รับปัจจัยจากการเลือกตั้ง ขณะที่มูลค่าการโฆษณาผ่านช่องรายการมียอดรวมประมาณ 6,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประมาณ 1,385 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 23% แต่ลดลง 240 ล้านบาท เมื่อเทียบเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่าที่ 6,310 ล้านบาท โดยโฆษณาของช่องสาธารณะมีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ช่องความคมชัดสูง (เอชดี) 3,792 ล้านบาท ตามด้วยช่องความคมชัดปกติ (เอสดี) 1,670 ล้านบาท ช่องสาธารณะมีมูลค่า 346 ล้านบาท ช่องข่าวสารและสาระ 210 ล้านบาท และช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 52 ล้านบาท